

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.**

Ngày 05/02/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND các huyện: Phù Cát, Tuy Phước, Tây Sơn, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, ý kiến tham gia của các đại biểu và tình hình thực tế hiện trường triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Trong năm 2024, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã triển khai thực hiện rất nhiều dự án giao thông quan trọng, cơ bản đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong quản lý về tiến độ, chất lượng công trình. Công tác phối hợp giữa Ban với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác quản lý đầu tư dự án, quản lý chất lượng xây dựng công trình đã được tập trung thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành. Trong đó, Ban QLDA Giao thông tỉnh cũng đã quyết liệt hơn trong việc quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng công trình, cụ thể đã thực hiện cắt giảm khối lượng xây dựng của các nhà thầu chậm tiến độ để điều chuyển khối lượng cho các nhà thầu có năng lực nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án. Tuy nhiên, việc đề xuất xử lý thi công chậm tiến độ của Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và Đầu tư IDV còn chưa kịp thời, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Với những kết quả đạt được trong năm 2024, UBND tỉnh biểu dương tinh thần làm việc của Ban QLDA Giao thông tỉnh. Trong năm 2025, yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh rà soát khắc phục những hạn chế, tập trung chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Phải tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt hơn nữa công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình; nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay những thiếu sót trong công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng xây dựng, tuyệt đối không được để xảy ra hư hỏng các công trình sau khi đưa vào sử dụng. Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ xây dựng công trình.

- Tổ chức Hội nghị mời các Sở, ngành, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan để triển khai, quán triệt về công tác quản lý chất lượng

xây dựng công trình. Trong đó, nêu rõ việc xử lý nghiêm các Doanh nghiệp vi phạm về chất lượng, tiến độ xây dựng công trình và không cho Doanh nghiệp vi phạm tham gia các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng dự án ngay từ bước thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lập phương án khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ dự án, hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng trong quá trình triển khai thi công công trình. Nghiêm túc xử lý các vi phạm về chất lượng và tiến độ đối với các đơn vị tư vấn có liên quan theo quy định.

- Tăng cường thực hiện việc đánh giá xếp loại nhà thầu theo bộ tiêu chí của Ban QLDA Giao thông tỉnh đã ban hành, trên tinh thần công khai, minh bạch, công bằng, nhằm phân loại cụ thể, làm cơ sở lựa chọn các nhà thầu, đơn vị thực hiện tốt trong công tác quản lý chất lượng, tiến độ công trình để tham gia các dự án trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo, loại bỏ dần các nhà thầu, đơn vị vi phạm, không đáp ứng về chất lượng, tiến độ công trình, không được tham gia các dự án trên địa bàn tỉnh.

- Hàng tháng Ban QLDA Giao thông tỉnh tổ chức làm việc với các nhà thầu, đơn vị có liên quan để kiểm tra, chấn chỉnh trong công tác quản lý chất lượng và tiến độ xây dựng công trình, kịp thời xử lý vi phạm (nếu có); đối với các dự án giao thông trọng điểm, hàng tuần giao cán bộ phụ trách dự án tổ chức họp giao ban tại công trường để kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh trong công tác quản lý chất lượng và tiến độ xây dựng công trình. Xác định rõ công tác quản lý chất lượng và tiến độ xây dựng công trình là nhiệm vụ quan trọng, phải thường xuyên, liên tục thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

- Tăng cường công tác kiểm soát, quản lý chặt chẽ vật tư, vật liệu đưa vào phục vụ thi công công trình để đảm bảo chất lượng sản phẩm xây dựng.

- Quan tâm tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để ứng dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM) trong công tác quản lý dự án; từng bước yêu cầu các tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng tham gia các dự án giao thông triển khai nghiên cứu, áp dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM) trong công tác thiết kế, thi công theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023, nhằm rút ngắn tiến độ, nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí cho công trình.

- Lập kế hoạch chi tiết về giải ngân nguồn vốn thực hiện các dự án của Ban, để thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo yêu cầu về tiến độ giải ngân với các mốc thời gian theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Tập trung triển khai hoàn thành 03 dự án giao thông thuộc kế hoạch kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2025) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án giai đoạn 2026 -

20230. Trong đó, phối hợp đề xuất dự án phù hợp để thực hiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo tổ chức khởi công xây dựng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

- Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh phải trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện dự án Mở rộng Cảng hàng không Phù Cát, đảm bảo các mốc thời gian theo Kế hoạch tiến độ triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư hạng mục đường cất hạ cánh số 2 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Phù Cát, tại Văn bản số 9965/UBND-KT ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông theo đúng quy định;

- Đối với các dự án cụ thể như sau:

+ *Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân*: Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung triển khai việc di dời các hộ dân do ảnh hưởng xây dựng dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân qua địa bàn xã Phước Thắng và Phước Hòa, huyện Tuy Phước, theo nội dung Văn bản số 10061/UBND-KT ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh; tập trung triển khai thi công dự án để cơ bản thông toàn bộ tuyến trước tháng 9/2025.

+ *Dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại*: Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai thi công phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung xây dựng các tuyến đường ngang. Trong đó, phải tập trung hoàn thành toàn bộ tuyến chính (*phần khối lượng nút giao với đường ven biển, đoạn Cát Tiến –Diêm Vân, hoàn thiện sau*) chậm nhất đến ngày 20/3/2025, để đảm bảo tổ chức Lễ khánh thành, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng, thống nhất đất nước theo kế hoạch của Tỉnh.

+ *Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân*: Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

+ *Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến Đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ và Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghênh đến giáp đường ven biển (ĐT.639), huyện Phù Cát*: Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung triển khai thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2025.

+ *Dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong và Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn*: chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung triển khai thực hiện dự án hoàn thành chậm nhất đến ngày 20/3/2025, để đảm bảo tổ chức Lễ khánh thành, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng, thống nhất đất nước theo kế hoạch của Tỉnh. Riêng đoạn tuyến nhánh thuộc dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định

kết nối với Cảng Quy Nhơn phải cơ bản hoàn thành nền đường trong tháng 3/2025.

+ *Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới:*

. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công phù hợp với kế hoạch tiến độ được duyệt; kịp thời xử lý các nhà thầu thi công chậm tiến độ để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm tồn tại vướng mắc đối với hộ Ngô Văn Mạnh, vợ Nguyễn Thị Qua.

+ Dự án Tuyến đường N5 và D5 kết nối với ranh giới khu đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn: Hiện nay, dự án đang triển khai rất chậm, yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ động phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan giải quyết vướng mắc, tập trung triển khai hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án

+ *Dự án Đường vành đai Khu trung tâm phần mềm và Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa*

. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công dự án.

. Các Sở, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 813/UBND-KT ngày 06/02/2025 của UBND tỉnh.

+ *Dự án Mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát:*

. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh lập kế hoạch tiến độ chi tiết triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, kể cả việc đầu tư xây dựng các Khu tái định cư, Khu cải táng phục vụ dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 28/02/2025.

. Các Sở, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 01/TB-UBND ngày 03/01/2025 và Văn bản số 10116/UBND-KT ngày 13/12/2024 của UBND tỉnh.

+ *Dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku:* Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành Trung ương, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh triển khai dự án.

2. Giao các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng:

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng các công trình theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; nhất là, đối với các dự án có tỷ lệ giảm giá bất thường, để có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình.

- Tập trung đẩy nhanh việc thẩm định hồ sơ điều chỉnh, bổ sung các dự án giao thông để đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Trong đó, Sở Giao thông vận tải sớm hoàn thành việc thẩm định hồ sơ điều chỉnh, bổ sung khối lượng dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến Đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ, hoàn thành trước ngày 10/02/2025.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời, đề xuất danh mục dự án khởi công sớm trong năm 2025 để thực hiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo tổ chức khởi công xây dựng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan sớm đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định giá đất để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND thị xã An Nhơn;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**TL.CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**